

Số: 2424a /TB-HT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Về việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi**

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ trẻ em sau đây được giải quyết cho làm con nuôi:

Họ và tên: **Hoàng Thụy Nhã Trúc**

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/2016

Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện đang được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, địa chỉ: 18 Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo xác minh của Công an Thành phố, trẻ Hoàng Thụy Nhã Trúc là con của bà Hoàng Thụy Mai và ông Phan Huy Danh, hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: 128 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã bán nhà đi khỏi địa phương, không rõ nơi cư trú hiện tại. Mẹ của ông Phan Huy Danh là bà Nguyễn Kim Loan, cư trú tại địa chỉ: 282/6 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Do không liên lạc được với ông Phan Huy Danh và bà Hoàng Thụy Mai nên Sở Tư pháp không thể lấy ý kiến của ông Danh và bà Mai về việc giải quyết cho trẻ Hoàng Thụy Nhã Trúc làm con nuôi theo quy định.

Ai là thân nhân của trẻ hoặc có nguyện vọng xin nhận trẻ làm con nuôi, đề nghị liên hệ Ủy ban nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh hoặc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn nhận trẻ về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (<https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn>) và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh trong thời hạn 60 ngày.

Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận và không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- UBND phường 12, quận Bình Thạnh (để niêm yết);
- Lưu: VT, HT (G).

**TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH**



Nguyễn Triều Lưu